



๐๑๕๓/๒๕๕๘

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เรื่อง ขยายเวลาการขอกู้ยืมเงิน จากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

รายใหม่ (กยศ.) และรายใหม่ กรอ. สำหรับสาขาวิชาที่มียอดจัดสรรเพียงพอ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้กำหนดให้นักศึกษาผู้ประสงค์ขอกู้ยืมเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา รายใหม่ (กยศ.) และรายใหม่ กรอ. ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ส่งเอกสารประกอบคำขอกู้ยืม และได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาที่มีความประสงค์ขอกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ไปแล้วนั้น จากการดำเนินงานดังกล่าว ปรากฏยังมีกรอบวงเงินให้กู้ยืม ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยได้รับจัดสรร มียอดเงินคงเหลือเพียงพอที่จัดสรรเงินแก่นักศึกษาเพิ่มเติมได้

มหาวิทยาลัยจึงขอขยายเวลาการขอกู้ยืมเงิน จากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และแจ้งให้นักศึกษาผู้ประสงค์ขอกู้ยืมเงินให้กู้ยืมเพื่อศึกษารายใหม่ (กยศ.) และรายใหม่ กรอ. ยื่นแบบขอคำขอกู้ยืม ลงทะเบียนยื่นความประสงค์ขอกู้ยืมในระบบ e-Studentloan และจัดส่งเอกสารประกอบการพิจารณาให้กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘ เพิ่มเติม ดังนี้

๑. นักศึกษาผู้มีสิทธิ์สำหรับสาขาวิชาที่มียอดจัดสรรเพียงพอ ดูรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
๒. รับเอกสาร-ส่งเอกสารตั้งแต่บัดนี้-วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ที่งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ชั้น ๔ อาคารวิทยุการ หรือ ที่ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น
๓. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘
๔. นักศึกษาเข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘
๕. ประกาศรายชื่อและทำสัญญากู้ยืมฯ ในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘

ทั้งนี้ เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ และรักษาสิทธิประโยชน์ของตนเองให้นักศึกษาที่ยื่นความประสงค์ขอกู้ยืมฯ และจัดส่งเอกสารเรียบร้อยแล้ว ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้ที่ www.std.lru.ac.th อย่างสม่ำเสมอ

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

นายพนรัตน์ พันธุ์วาปี

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่ ๐๑๕๓/๒๕๕๘

บัญชีที่ ๑ ประเภท กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) กลุ่ม ๒-๖

สาขาวิชาที่สามารถรับเอกสารการขอกู้เพิ่มเติมได้ ประกอบด้วย

ลำดับที่	สาขาวิชา	คณะวิชา
1	เทคโนโลยีโยธา	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2	เทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3	อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4	วิศวกรรมการจัดการ	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
5	เคมี	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6	วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7	คณิตศาสตร์	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8	สัตวศาสตร์	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9	วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
10	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
11	อาหารและโภชนาการ	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
12	เกษตรศาสตร์	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
13	เทคโนโลยีสารสนเทศ	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
14	วิทยาการคอมพิวเตอร์	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
15	ชีววิทยา	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
16	ฟิสิกส์	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
17	สาธารณสุขศาสตร์	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
18	เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	วิทยาการจัดการ
19	ทัศนศิลป์	มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
20	ดิจิทัลอาร์ตส์	มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
21	ดนตรี	มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

บัญชีที่ ๒ ประเภท กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)

สาขาวิชาที่สามารถรับเอกสารการขอถูกเพิ่มเติมได้ ประกอบด้วย

ลำดับที่	สาขาวิชา	คณะวิชา
1	คณิตศาสตร์	ครุศาสตร์
2	วิทยาศาสตร์ทั่วไป	ครุศาสตร์
3	คอมพิวเตอร์ศึกษา	ครุศาสตร์
4	การศึกษาปฐมวัย	ครุศาสตร์
5	ภาษาอังกฤษ	ครุศาสตร์
6	ภาษาไทย	ครุศาสตร์
7	เคมี	ครุศาสตร์
8	ชีววิทยา	ครุศาสตร์
9	ฟิสิกส์	ครุศาสตร์
10	พลศึกษา	ครุศาสตร์
11	ศิลปศึกษา	ครุศาสตร์
12	การประถมศึกษา	ครุศาสตร์
13	สังคมศึกษา	ครุศาสตร์
14	คอมพิวเตอร์ธุรกิจ	วิทยาการจัดการ
15	การบัญชี	วิทยาการจัดการ
16	การท่องเที่ยวและการโรงแรม	วิทยาการจัดการ
17	การจัดการโลจิสติกส์	วิทยาการจัดการ
18	เทคโนโลยีโยธา	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
19	เทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
20	อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
21	วิศวกรรมการจัดการ	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
22	อาหารและโภชนาการ	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
23	วิทยาการคอมพิวเตอร์	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
24	เทคโนโลยีสารสนเทศ	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
25	วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
26	คณิตศาสตร์	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
27	เคมี	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
28	ฟิสิกส์	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
29	ชีววิทยา	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
30	สัตวศาสตร์	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

31	ภาษาอังกฤษธุรกิจ	มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
32	ภาษาอังกฤษ	มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์